



## สรุปข้อสั่งการจากประชุมผ่านระบบ Web Conference

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณี COVID-19 จังหวัดพะเยา  
ครั้งที่ 5/2564 วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 14.00 –15.30 น.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	การเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์และเวชภัณฑ์	<u>เน้นย้ำ</u> ทุก รพ. โดยเฉพาะ รพ.พะเยา/ รพ. เชียงม่วน/ รพ. ภูซาง <u>Update ข้อมูล Logistics</u> ในระบบโปรแกรม Co-ward, ระบบ EOC รวมทั้ง Co- Lab เนื่องจากระดับกระทรวงและเขตใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาสนับสนุนทรัพยากร	รพ.ทุกแห่ง
2	การเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษา	2.1 ให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ใน ARI Clinic 24 ชั่วโมง และตรวจหาเชื้อ COVID ทุกรายที่มีประวัติเสี่ยง (มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด:พื้นที่สีแดง) 2.2 ให้ทุกอำเภอจัดทำแผนการคัดกรองตรวจหาเชื้อ โดยการตรวจ Rapid test เน้น 3 กลุ่มหลักคือ (1) แรงงานต่างด้าวที่ยังตกค้าง (2)ผู้เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด (3) สถานประกอบการ ตลาด ร้านจำหน่ายอาหารทะเล และ เพิ่ม ARI Clinic, Pneumonia unspecified รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยง ส่งแผนให้ กลุ่มภารกิจ STAG จังหวัดโดยด่วน	2.1 รพ. ทุกแห่ง 2.2 EOC ทุกอำเภอ /กลุ่มภารกิจ STAG (ติดตามแผน)
3	การเตรียมพร้อมทีมช่วยเหลือการแพทย์ฉุกเฉิน	ให้ทุกรพ.สำรวจข้อมูลทีม MERT และ Mini MERT ส่งให้สสจ. โดยด่วน และให้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของทีม โดยจังหวัดจะจัดอบรม Mini MERT ตามหลักสูตรของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน	-รพ.ทุกแห่ง - กลุ่มภารกิจ Operation (ทีมการแพทย์ฉุกเฉิน)
4.	มาตรการด้านการป้องกันโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อม	4.1 ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ Big Cleaning Day ในพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน <u>ในวันที่ 7 มกราคม 2564</u> 4.2 ให้เข้มงวดในการตรวจประเมินตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ในสถานประกอบการ/ร้านอาหารในพื้นที่	4.1 ทุกหน่วยงาน 4.2 EOC ทุกอำเภอ
5.	การเตรียมความพร้อมสถานที่และอุปกรณ์รองรับการดูแลรักษา	เร่งรัดการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามระเบียบการจัดซื้อจัดหา (รพช. ดำเนินการปรับปรุง Cohort Ward และ Isolate Room ให้พร้อมใช้งานโดยด่วน)	ทุก รพ.
6.	การเตรียมพร้อมระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน	ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมระบบการสื่อสารสำหรับการประชุมทางไกล เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการ Social Distancing	ทุกหน่วยงาน

(นายสุภชัย บุญอำพันธ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

